

Số 25 /BC-CCTHADS

Điện Biên Phủ, ngày 03 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

tình hình thi hành án dân sự năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND thành phố Điện Biên Phủ khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chi cục thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Chi cục) báo cáo tình hình thi hành án dân sự năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Chi cục là đơn vị trực thuộc Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, có nhiệm vụ tổ chức thi hành án trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; Chi cục có 16 người (trong đó có 14 biên chế hành chính và 02 nhân viên hợp đồng); cơ cấu bao gồm: 01 Chấp hành viên trung cấp, 03 Chấp hành viên sơ cấp, 01 Thẩm tra viên chính; 09 công chức hành chính khác và 02 nhân viên hợp đồng. Bộ máy lãnh đạo Chi cục gồm 01 Chi cục trưởng và 01 Phó chi cục trưởng. Điều kiện cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2024, Chi cục tiếp tục nhận được quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố và của Cục thi hành án dân sự tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cấp, các ngành hữu quan. Chi cục được xác định là địa bàn trọng điểm án dân sự của tỉnh Điện Biên, nhưng với quyết tâm cao, cùng nỗ lực đổi mới phương pháp làm việc, Chi cục đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành, và sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, để triển khai đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Cục thi hành án dân sự tỉnh giao năm 2024.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế địa bàn công tác, Chi cục đã chủ động xây dựng Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2024, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến để trình Cục thi hành án dân sự tỉnh quyết định phê duyệt, làm cơ sở để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Chi cục đã ra Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2024 cho từng Chấp hành viên thuộc Chi cục, làm cơ sở để mỗi Chấp hành viên chủ động phấn đấu và để

lãnh đạo Chi cục kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của mỗi Chấp hành viên.

Lãnh đạo Chi cục đã quyết liệt, mạnh dạn đổi mới, triển khai áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường siết chặt kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ; chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp dân, lắng nghe và giải quyết thỏa đáng các yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của công dân, cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác THADS và tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ để chủ động nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình và tiến độ giải quyết án của từng Chấp hành viên từng tuần, tháng, quý và theo từng hồ sơ thi hành án, trên cơ sở đó nghiên cứu tìm ra nguyên nhân hạn chế, khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn; duy trì nghiêm chế độ họp cơ quan, tổ chức đối thoại với từng Chấp hành viên, Thư ký thi hành án về từng vụ việc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng hồ sơ thi hành án, tổ chức trao đổi, rút ra bài học kinh nghiệm chung trong Chi cục; thường xuyên duy trì đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động công vụ của công chức; chủ động phối hợp tốt với các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các cơ quan hữu quan và chính quyền cơ sở trong công tác tổ chức thi hành án, nhất là các vụ việc phải xác minh hiện trạng tài sản, cưỡng chế kê biên tài sản, đảm bảo công tác phối hợp luôn chặt chẽ, nhịp nhàng và mang lại hiệu quả cao. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các Nội quy, Quy chế, Quy trình giải quyết công việc của cơ quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa bàn công tác, tạo điều kiện thuận tiện cho cá nhân, cơ quan, tổ chức tham gia vào hoạt động THADS và giám sát việc thực thi công vụ của công chức thi hành án. Chi cục trưởng đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng Chấp hành viên, công chức thi hành án, đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện chỉ tiêu được giao năm 2024.

Cấp ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo Chi cục đã thường xuyên trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo Chi cục thực hiện tốt nhiệm vụ của của Ngành tại địa phương, đồng thời lãnh đạo Chi bộ, cơ quan thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo an toàn trụ sở làm việc và kho vật chứng; phối hợp tốt với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn công tác, không để phát sinh các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không phát sinh các vụ việc THADS nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

2. Kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự

Công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, được Chi cục THADS thành phố quan tâm, chú trọng thực hiện. Chi cục đã phối hợp chặt chẽ với cấp

ủy, chính quyền các phường, xã và các cơ quan hữu quan của thành phố thực hiện tốt công tác giải quyết án; thường xuyên cử Chấp hành viên, công chức thi hành án bám sát địa bàn từng phường, xã để giáo dục thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện, tự giác thi hành án, đồng thời kiên quyết áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án, đảm bảo mọi bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được tôn trọng và thực thi trên thực tế. Trong năm 2024, Chi cục THADS đã ra 48 Quyết định cưỡng chế thi hành án, trong đó có 37 quyết định cưỡng chế không huy động lực lượng; 11 Quyết định cưỡng chế có huy động lực lượng; 100% các quyết định cưỡng chế được thực hiện xong, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không phát sinh thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện.

Kết quả công tác năm 2024 đạt như sau:

- Về việc: Tổng số việc thụ lý là 971 việc, trong đó năm trước chuyển sang là 413 việc, thụ lý mới là 558 việc. Số đã ủy thác, thu hồi là 26 việc. Số phải thi hành án là 945 việc. Đã giải quyết xong là 524 việc (thi hành xong 510 việc, đình chỉ thi hành án là 14 việc). Số việc chuyển kỳ sau là 421 việc (có điều kiện là 106 việc và chưa có điều kiện là 315 việc).

- Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 277.691.836.000 đồng, trong đó năm trước chuyển sang là 177.574.382.000 đồng, thụ lý mới là 100.117.454.000 đồng. Số đã ủy thác, thu hồi là 9.674.641.000 đồng. Số phải thi hành án là 268.017.195.000 đồng. Đã giải quyết xong là 37.334.681.000 đồng (thi hành xong 17.919.200.000 đồng, đình chỉ thi hành án là 19.415.481.000 đồng). Số tiền chuyển kỳ sau là 230.682.514.000 đồng (có điều kiện là 61.781.278.000 đồng và chưa có điều kiện là 168.901.236.000 đồng).

- Về kết quả thực hiện chỉ tiêu thi hành án theo quyết định giao chỉ tiêu của Cục thi hành án dân sự tỉnh giao năm 2024: Về việc đã thi hành xong 510 việc/580 việc có điều kiện đạt *đạt tỷ lệ 87,93% - tăng 0,57% so với cùng kỳ năm 2023*), vượt chỉ tiêu giao là 3,28%. Về tiền đã thi hành xong 38.574.365.000 đồng/55.647.376.000 đồng có điều kiện giải quyết- *đạt tỷ lệ 69,32% - tăng 1,43% so với cùng kỳ năm 2023, vượt chỉ tiêu giao là 21,47%*.

3. Công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án

Công tác miễn, giảm thi hành án luôn được Chi cục quan tâm, chú trọng thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp đủ điều kiện được xét miễn, giảm thi hành án. Tuy nhiên, do chưa có trường hợp nào đủ điều kiện, nên trong năm 2024 chưa có trường hợp được xét miễn, giảm thi hành án.

4. Công tác giao nhận, bảo quản và xử lý vật chứng

Chi cục THADS đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót, vi phạm trong công tác tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng; phục vụ tốt quá trình xét xử và thi hành án. Tổng số vụ vật chứng tiếp nhận, bảo quản tại Kho vật chứng trong năm 2024 là: 260 vụ vật chứng (trong đó có 45 vụ vật chứng năm cũ chuyển sang, 157

vụ vật chứng mới nhận). Đã xử lý xong 197 vụ vật chứng; còn tồn chuyên kỳ sau 63 vụ vật chứng, do vụ án đang trong quá trình xét xử, chưa có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

5. Kết quả thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chi cục đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn chi đạo của Trung ương, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Tỉnh về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nội quy, Quy chế tiếp công dân tại trụ sở, Quy định về trách nhiệm của đồng chí Bí thư chi bộ - Chi cục trưởng trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân tại trụ sở làm việc và Lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo Chi cục. Các ngày làm việc trong tuần Chi cục đều bố trí thẩm tra viên, công chức thi hành án giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ thường trực tại trụ sở làm việc để tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, đề nghị, kiến nghị, phản ánh của công dân về THADS. Tại các cuộc họp hàng tháng, lãnh đạo Chi cục thường xuyên quán triệt, chú trọng nâng cao kỹ năng dân vận trong hoạt động thi hành án dân sự nói chung, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng; đã kịp thời giải quyết thỏa đáng, đúng quy định của pháp luật các yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, kết quả đạt như sau:

- Về công tác tiếp dân: Trong năm 2024 đã tổ chức tiếp 152 lượt công dân tại trụ sở với tổng số 224 người (Trong đó lãnh đạo đơn vị đã tiếp 48 lượt/96 người. Thẩm tra viên, công chức được phân công tiếp dân đã tiếp 104 lượt/128 người). Đã giải thích, giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật cho 152 lượt/224 công dân, không có kiến nghị, thắc mắc gì thêm.

- Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã tiếp nhận 01 đơn khiếu nại với nội dung không chấp nhận Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm (Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Chấp hành viên). Tuy nhiên, do hết thời hiệu khiếu nại, nên Chi cục đã có văn bản thông báo lý do không thụ lý đơn khiếu nại và giải thích rõ quy định của pháp luật liên quan đến việc ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm của Chấp hành viên, sau khi nhận được văn bản của Chi cục THADS, công dân không có ý kiến gì thêm. Trong kỳ không có đơn thư tố cáo phải giải quyết.

6. Kiến nghị, kháng nghị

Trong năm 2024, Chi cục THADS thành phố đã nhận 02 văn bản Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố về các vi phạm như: Không ghi số, ngày tháng năm nhận được văn bản đến; chậm chuyển Sổ theo dõi riêng đối với một số hồ sơ chưa có điều kiện thi hành; xác minh điều kiện thi hành án chưa đầy đủ; sử dụng sai mẫu biểu nghiệp vụ.

Sau khi nhận được các Kiến nghị, Chi cục THADS thành phố đã tổ chức họp kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nghiêm khắc đối với từng Chấp hành viên, công chức để xảy ra vi phạm. Thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các vi phạm,

như: Giao cho công chức được phân công nhận bản án ghi chép bổ sung ngày, tháng, năm nhận bản án vào dấu công văn đến đã đóng trên bản án. Giao cho Chấp hành viên kiểm tra, rà soát và chuyển hồ sơ theo dõi riêng đối với hồ sơ thi hành án đã đủ điều kiện theo dõi riêng; tổ chức ngay việc xác minh bổ sung và chấn chỉnh việc thông báo về thi hành án theo đúng quy định. Đồng thời báo cáo kết quả khắc phục gửi Viện kiểm sát theo đúng quy định.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Chi cục đã tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức làm công tác THADS, xây dựng được nề lối tác phong làm việc tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân, môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, là điều kiện thuận lợi để mỗi công chức phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng mỗi đoàn kết nội bộ chặt chẽ, vì mục tiêu chung của tổ chức.

Lãnh đạo Chi cục luôn đầu tàu, gương mẫu, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; đội ngũ công chức thi hành án đã thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; 100% Chấp hành viên, công chức Chi cục nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Cục THADS tỉnh giao năm 2024, từ đó có phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, bảo đảm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu được giao. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công của Chi cục luôn công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động được quan tâm giải quyết tốt, từng bước cải thiện điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động của Chi cục, góp phần nâng cao chất lượng công tác được giao.

Chi cục đã triển khai áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt công tác; tăng cường quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, gắn với thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời nắm bắt tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng Chấp hành viên, để chỉ đạo giải pháp giải quyết phù hợp, đúng pháp luật; các khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ của Chấp hành viên được Lãnh đạo Chi cục nghiên cứu nghiêm túc và chỉ đạo giải quyết phù hợp, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để Chấp hành viên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn thành phố được đề cao, các vụ việc khó khăn phức tạp, giá trị thi hành lớn đã được tập trung giải quyết căn bản, đảm bảo chặt chẽ trình tự, thủ tục trong tổ chức thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, từng bước xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân, cơ quan, tổ chức khi tham gia vào hoạt động thi hành án dân sự; kịp thời bảo đảm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS.

Chi cục đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và các cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác THADS. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tổ chức thi hành án với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, mỗi công chức thi hành án đã thực sự là một tuyên truyền viên tích cực về pháp luật. Nhiều việc thi hành án đã ra Quyết định cưỡng chế thi hành án, nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nên người phải thi hành án đã hiểu và tự nguyện thực hiện nghĩa vụ hoặc tự nguyện giao tài sản của mình cho Chi cục xử lý để thi hành án, đồng thời Chi cục đã kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chây ì, chống đối, cản trở việc thi hành án, bảo đảm việc cưỡng chế luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, an toàn trước, trong và sau cưỡng chế.

Công tác cải cách hành chính đã được triển khai thực hiện tốt, duy trì thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong THADS, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đã được đẩy mạnh thực hiện, một số phần mềm đã được áp dụng thành thạo trong hoạt động công vụ của công chức như trong lĩnh vực tài chính, kế toán, theo dõi tình hình, kết quả thi hành án, quản lý hồ sơ thi hành án..., xây dựng được môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tinh gọn bộ máy.

2. Tồn tại, hạn chế

Tiến độ giải quyết án có lúc, có việc chậm, nhất là án liên quan đến tín dụng, ngân hàng có khoản tiền phải thi hành án lớn.

Việc thực hiện các thủ tục hành chính có lúc, có việc còn sai sót như: Không ghi số, ngày tháng năm nhận được văn bản đến; chậm chuyển Sổ theo dõi riêng đối với một số hồ sơ chưa có điều kiện thi hành; xác minh điều kiện thi hành án chưa đầy đủ; sử dụng sai mẫu biểu nghiệp vụ.

3. Nguyên nhân

- Do ảnh hưởng của kinh tế, xã hội, làm phát sinh rất nhiều các vụ việc tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, tín dụng, ngân hàng có khoản phải thi hành án lớn; tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất không được thẩm định khi Ngân hàng nhận thế chấp và khi giải quyết tại Tòa án, nên đến giai đoạn thi hành án mới phát hiện có sự sai khác giữa thực tế với thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Một số việc khi tiến hành xác minh hiện trạng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phát sinh rất nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp, liên quan đến trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan và thời gian giải quyết phải kéo dài. Số lượng án liên quan đến tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại; tín dụng ngân hàng ngày càng tăng cao, việc giải quyết phải kéo dài do gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc về đất đai như: Sai lệch về diện tích; sử dụng đất sai mục đích; sự sai lệch về vị trí, ranh giới thửa đất, tài sản gắn liền với đất là nhà xây kiên cố được tạo lập trên cả đất nông nghiệp, thậm chí xây dựng ngoài diện tích đất được cấp... Bên

cạnh đó, nhiều vụ việc có giá trị thi hành lớn, đã kê biên, bán đấu giá tài sản, nhưng dù đã giảm giá nhiều lần vẫn chưa có người tham gia đấu giá.

- Một số việc đã kê biên, bán đấu giá, nhưng do khó khăn của thị trường bất động sản, không có người đăng ký tham gia đấu giá, phải giảm giá nhiều lần - nên tiến độ giải quyết án bị chậm.

- Số việc phải ra quyết định cưỡng chế thi hành án lớn (trong năm 2024 ban hành 48 quyết định cưỡng chế thi hành án) và việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành án đòi hỏi phải đảm bảo trình tự, thủ tục chặt chẽ, đã gây áp lực rất lớn cho Chấp hành viên, công chức thi hành án.

- Một số ít Chấp hành viên, công chức có lúc, có việc chưa chủ động trong công tác phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc; hiệu quả công tác chưa đạt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, chú trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ, nhất là Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ THADS theo Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2025; Kế hoạch công tác năm 2025 của Cục THADS tỉnh và Quyết định của Cục THADS tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2025 cho các Chi cục trực thuộc.

2. Tích cực tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND&UBND thành phố về các khó khăn, vướng mắc, nổi cộm phát sinh trong công tác THADS, theo dõi THAHC, nhất là các vướng mắc liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, bảo đảm mọi bản án, quyết định của Tòa án được tôn trọng và thực thi, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn mới và Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Chi cục theo hướng sâu sát, quyết liệt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường siết chặt kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ, giữ gìn chuẩn mực đạt đức nghề nghiệp; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi Chấp hành viên, công

chức, nhất là của Người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chú trọng việc quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện tiêu cực, sai phạm của công chức trong thực thi công vụ; thực hiện trách nhiệm nêu gương của Lãnh đạo Chi cục, gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương IV khóa XI, XII, XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới để xây dựng lề lối, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới. Tăng cường thực hiện tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện và khắc phục các sai sót; xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm. Đề cao vai trò của công tác giám sát, kiểm sát trong lĩnh vực THADS, tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, kháng nghị của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm nâng cao chất lượng việc tuân theo pháp luật trong hoạt động THADS.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh, của Thành ủy HĐND&UBND thành phố về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực THADS, nhất là Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Chi Cục THADS; bảo đảm công khai, minh bạch trong quy trình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định; giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan giải quyết triệt để các đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trong lĩnh vực THADS trên địa bàn thành phố.

5. Duy trì, phát huy tốt công tác phối hợp liên ngành trong THADS; tích cực tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND&UBND, Ban Chỉ đạo THADS thành phố đối với công tác THADS, nhất là trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng, các vụ việc có khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng an ninh, chính trị địa phương và hỗ trợ kinh phí, phương tiện làm việc cho Chi cục, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng HĐND&UBND thành phố;
- Lưu VT.



CHI CỤC TRƯỞNG

Dương Thị Kim Lan

Phụ lục 01

Biểu chi tiết kết quả thi hành án dân sự 12 tháng năm 2024
(Kèm theo báo cáo số 45/BC-CCTHADS ngày 3 tháng 11 năm 2024)

Tiêu chí	Số việc	Số tiền
Tổng thụ lý	971	277.691.836.000
Số năm trước chuyển sang	413	177.574.382.000
Thụ lý mới	558	100.117.454.000
Đã ủy thác	25	9.602.641.000
Thu hồi QDTHA	1	72.000.000
Còn phải thi hành	945	268.017.195.000
Số đã giải quyết xong	524	37.334.681.000
Thi hành xong	510	17.919.200.000
Đình chỉ	14	19.415.481.000
Giảm THA		-
Số chuyển kỳ sau	421	230.682.514.000
Gồm: có điều kiện thi hành	106	61.781.278.000
Chưa có điều kiện thi hành	315	168.901.236.000

PHỤ LỤC 2

Bảng so sánh kết quả thực hiện chỉ tiêu THADS năm 2024 với năm 2023

(Kèm theo báo cáo số: 25/BC-CCTHADS ngày 03 tháng 12 năm 2024)

Tiêu chí so sánh	Việc			Tiền (ĐVT: 1.000)		
	12th 2023	12th 2024	Tăng(+) Giảm(-)	12th2023	12th2024	Tăng(+) Giảm(-)
Tổng số thụ lý	929	934	5	228.940.783	244.619.525	15.678.742
			0,54%			6,85%
Số việc, tiền năm cũ chuyển sang	298	365	67	101.595.869	170.023.405	68.427.536
			22,48%			67,35%
Số việc, tiền mới thụ lý	631	569	-62	127.344.914	74.596.120	(52.748.794)
			-9,83%			-41,42%
Số việc, tiền ủy thác THA	11	25	14	898.968	15.419.482	14.520.514
			127,27%			1615,24%
Cục THA rút lên, thu hồi, sửa, hủy	0	1	1		72.000	72.000
			100%			100%
Số đã giải quyết	553	510	-43	58.018.410	38.574.365	(19.444.045)
			-7,78%			-33,51%
Số việc, tiền đã thi hành xong	543	495	-48	37.667.626	18.498.045	(19.169.581)
			-8,84%			-50,89%
Số việc, tiền đình chỉ	10	15	5	20.347.109	20.076.320	(270.789)
			50,00%			-1,33%
Số việc, tiền giảm THA				3.675	-	(3.675)
						-100,00%
Tồn chuyển kỳ sau	365	398	33	170.023.405	190.553.678	20.530.273
			9,04%			12,07%
Trong đó						
Có điều kiện	80	70	-10	27.441.047	17.073.011	(10.368.036)
			-12,50%			-37,78%
Chưa có điều kiện thi hành	285	328	43	142.582.358	173.480.667	30.898.309
			15,09%			21,67%
Tỷ lệ giải quyết xong/có điều kiện giải quyết(%)	87,36%	87,93%	Tăng 0,57%	67,89%	69,32%	Tăng 1,43%

Phụ lục 01

Biểu chi tiết kết quả thực hiện chỉ tiêu thi hành án dân sự 12 tháng năm 2024 (01/10/2023-30/9/2024)

(Kèm theo báo cáo số: 25/BC-CCTHADS ngày 03 tháng 12 năm 2024)

Tiêu chí	Số việc	Số tiền
Tổng thụ lý	934	244.619.525.000
Số năm trước chuyển sang	365	170.023.405.000
Thụ lý mới	569	74.596.120.000
Đã ủy thác	25	15.419.482.000
Thu hồi QDTHA	1	72.000.000
Còn phải thi hành	908	229.128.043.000
Trong đó: - Số có điều kiện: 580 việc = 55.647.376.000đồng - Số việc chưa có điều kiện giải quyết: 328 việc = 173.480667.000đồng)		
Số đã giải quyết xong	510	38.574.365.000
Thi hành xong	495	18.498.045.000
Đình chỉ	15	20.076.320.000
Giảm THA		-
Số chuyển kỳ sau	398	190.553.678.000
Gồm: có điều kiện thi hành	70	17.073.011.000
Chưa có điều kiện thi hành	328	173.480.667.000